

- สาระ:** ลูก ๆ ที่แสนหวาน ลูกคือผู้ที่ให้นำฝนของความรู้และทำให้ทุกสิ่งนั้นเขียวชอุ่ม ลูกต้องซึมซับความรู้ี้และจิตใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน
- คำถาม:** เมฆที่ไม่ได้ประพรหมสายฝนนั้นจะเรียกว่าอย่างไร?
- คำตอบ:** พวกเขาคือเมฆที่เกียจคร้าน เมฆที่ตื่นตัวนั้นคือผู้ที่ประพรหมสายฝน ถ้าพวกเขาซึมซับความรู้ี้ พวกเขาไม่สามารถคงอยู่โดยที่ไม่ได้ประพรหมความรู้ี้แก่ผู้อื่น ราวกับว่าท้องของผู้ที่ไม่ได้ซึมซับความรู้ี้หรือไม่จิตใจให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันนั้นกั้ว (ท้องของพวกเขาติดหลัง) พวกเขาอยากจนและพวกเขาจะกลายเป็นปวงประชารรรมดา
- คำถาม:** อะไรคือความเพียรพยายามหลักที่ลูกต้องทำในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้?
- คำตอบ:** การพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและการจดจำระลึกถึงพ่อในรูปแบบที่เป็นจุด การจดจำพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำเช่นที่ท่านเป็นในรูปแบบที่แท้จริงของท่านนั้น ใช้ความเพียรพยายาม
- เพลง:** การประพรหมของความรู้ี้เป็นไปสำหรับผู้ที่อยู่กับผู้เป็นที่รัก

โอม ซานติ เมฆนั้นอยู่เหนือมหาสมุทร และพ่อของเมฆทั้งหลายคือมหาสมุทร การประพรหมสายฝนก็เป็นไปสำหรับเมฆผู้ที่อยู่กับมหาสมุทรเท่านั้น เมฆเหล่านั้นจะเติมเต็มตนเองด้วยน้ำแล้วหลังจากนั้น ก็ประพรหมสายฝน ลูกมาที่มหาสมุทรเพื่อที่จะเติมตนเองด้วยเช่นกัน ลูก ๆ ของมหาสมุทรก็เป็นเมฆอย่างไรก็ตาม เพราะเหตุนี้เองลูกจึงสามารถที่จะซึมซับน้ำที่แสนหวานนี้ได้ มีเมฆอยู่หลายประเภท เมฆบางก้อนหนักมากและทำให้เกิดน้ำท่วม ในขณะที่เมฆบางก้อนประพรหมสายฝนน้อยมาก ลูกตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน ผู้ที่ทำให้ฝนตกหนักมากก็ได้รับการจดจำ เมื่อมีฝนมาก ผู้คนก็อยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก ที่นี้ด้วย ผู้ที่ ประพรหมสายฝนมากก็ได้รับการยกย่อง ผู้ที่ไม่แม้กระทั่งจะประพรหมสายฝนนั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีหัวใจที่เกียจคร้าน พวกเขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มท้องของตนได้ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะซึมซับความรู้ี้ได้เป็นอย่างดี ท้องของพวกเขาจึงแห้งกั้ว เมื่อมีความอดอยาก ภาวะของผู้อื่นก็กั้ว ที่นี้ด้วย ถ้าลูกไม่ได้ซึมซับความรู้ี้หรือไม่ได้จิตใจผู้อื่นซึมซับความรู้ี้ด้วยเช่นกัน ท้องของลูกก็กั้ว ผู้ที่ ประพรหมสายฝนอย่างมากเวลานี้จะได้กลายเป็นราชาและราชินี ผู้อื่นจะกลายเป็นผู้ที่อยากจน ท้องของผู้ที่อยากจนแห้งกั้ว ดังนั้น ลูก ๆ ควรจะท้องของพวกเขาติดหลัง ดังนั้น ลูก ๆ ควรจะซึมซับความรู้ี้เป็นอย่างดีมาก ความรู้ี้ของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดง่ายตายอย่างมาก ขณะนี้ลูกเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ลูกไม่มีความรู้ี้ของดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุด ดังนั้น ท้องของลูกจึงกั้ว ประเด็นหลัก คือ ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คนไม่รู้ี้ว่าดวงวิญญาณคืออะไร ดังนั้น พวกเขาจะรู้ี้เกี่ยวกับดวงวิญญาณสูงสุดได้อย่างไร ? มีนักปราชญ์และบัณฑิตมากมาย พวกเขาไม่รู้ี้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ เวลานั้นลูกได้มาเพื่อที่จะรู้ี้ว่าลูกคือดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลายและเต็มไปด้วยบพบาทที่ไม่สูญสลายของ 84 ชาติเกิดซึ่งเฝ้าแต่ซ้ารอย ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดังนั้น บพบาทของพวกเขาที่ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้ี้ว่าดวงวิญญาณเล่นบพบาทรอบด้านอย่างไร ผู้คนเพียงแค่พูดว่าดวงวิญญาณคือ ดวงวิญญาณสูงสุด ลูก ๆ มีความรู้ี้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนสุดท้าย พวกเขาพูดว่าระยะเวลาของละครหลายแสนปี เวลานั้นลูกได้รับความรู้ี้ทั้งหมดแล้ว ลูกรู้ี้ว่าทั้งโลกเวลานี้กำลังจะถูกสังเวไนไฟบูชัชยัญของความรู้ี้ที่พ่อได้สร้างขึ้นมา เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: ลืมทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูกเอง คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จดจำพ่อและบ้านที่แสนหวานของลูก ดินแดนแห่งความสงบ นี้คือดินแดนของความทุกข์ ลูกสามารถที่จะอธิบายแก่ผู้อื่นตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เวลานั้นลูกกำลังเติมไปด้วยความรู้ี้ อย่างไรก็ตาม ความเพียรพยายามของลูกที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง เป็นสิ่งที่ใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะจบสิ้นสำนักที่เป็นร่างของหลายต่อหลายชาติเกิดและมีสำนักเป็นดวงวิญญาณ แม้ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายตายอย่างมากที่จะพูดถึงสิ่งนี้ แต่ก็ยังใช้ความเพียรพยายามที่จะ พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อในรูปแบบที่เป็นจุด พ่อพูดว่า: แทบจะไม่มีใครจดจำพ่ออย่างที่พ่อเป็นและจดจำว่าพ่อเป็นใคร พ่อเป็นเช่นไร ลูก ๆ ของท่านก็เป็นเช่นนั้น ถ้าลูกรู้จักตนเองเช่นที่ลูกเป็น ลูกก็จะรู้ี้จักพ่อเช่นที่ท่านเป็นด้วยเช่นกัน ลูกรู้ี้ว่ามีพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สอนในขณะที่มีผู้คนมากมายที่ศึกษาเล่าเรียน ลูก ๆ เท่านั้นที่รู้ี้ว่าพ่อก่อตั้งอาณาจักรอย่างไร อย่างไรก็ตาม คัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมดดลาลา คือ เครื่องประกอบของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาต้องพูดเช่นนี้เพื่อที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น แต่ไม่มีเรื่องในการไม่ชอบสิ่งใด แม้แต่ในคัมภีร์ก็มีการอ้างอิงถึงกลางวันและกลางคืนของบราห์มา แต่ผู้คนก็ไม่เข้าใจสิ่งใด กลางวันและกลางคืนนั้นคือครั้งต่อครั้ง ได้มีการอธิบายอย่างง่ายตายมากในภาพบันได

ผู้คนที่เชื่อว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยพลังอย่างมากที่ท่านสามารถทำอะไรก็ตามที่ท่านต้องการ แต่บาบาก็พูดว่า: พ่อเองก็ถูกผูกมัดไว้ในพันธะของละครนี้ บาร์ตมีความยากลำบากมากมาย ดังนั้นมันจะต้องมาที่นี้ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือ? มันมีขีดจำกัดในบทบาทของพ่อ เป็นเพียงเมื่อมีความทุกข์อย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่พ่อจึงมา ตามเวลาของพ่อเอง ไม่สามารถมีความแตกต่างของแม่เพียง 1 วินาทีได้ บทบาทของทุกคนนั้นถูกกำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องแม่นยำภายในละคร นี่คือการจู่โจมอีกครั้งของพ่อสูงสุด และแล้วผู้ที่มีพลังน้อยกว่าก็เฝ้าแต่ลงตามลำดับกันไป เวลานี้ลูกๆ ได้รับความรู้ี้จากพ่อผู้ที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ลูกมีพลังกำลังอย่างสมบูรณ์ของพลังนั้น ด้วยการทำความเพียรพยายาม ลูกก็กลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน นี่ไม่ใช่บทบาทของผู้อื่น สิ่งหลักคือละคร ความรู้ที่ลูกได้รับในเวลา นี้ สิ่งอื่นทั้งหมดเป็นเรื่องของวัตถุ เพราะลูกสามารถที่จะมองเห็นทั้งหมดได้ด้วยตาทางร่างของลูก บาบา คือความมหัศจรรย์ของโลก ท่านสร้างสวรรค์ที่ซึ่งเรียกว่าเป็นดินแดนสุขาวดีด้วยเช่นกัน มีค่ายก้องท่านอยู่มากมาย มีค่ายก้องที่ยิ่งใหญ่ของพ่อและสิ่งสร้างของท่าน สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพ่อสร้างสวรรค์ที่สูงสุดได้อย่างไร ลูก ๆ ที่สุดแสนหวานก็เพียงแต่เข้าใจสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ไม่ว่าลูกทำความเพียรพยายามอะไรก็ตาม ลูกก็ทำสิ่งนั้นตามละคร ลูกไม่สามารถจะได้รับสิ่งใดโดยที่ไม่ทำความเพียรพยายาม ลูกไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้แม่เพียง 1 วินาทีโดยที่ไม่มีการสร้างกระทำ หะระโยคีเหล่านั้นก็ฝึกฝนการควบคุมลมหายใจ รวาก็ว่าพวกเขาได้ตายไปแล้ว พวกเขาอยู่ในถ้ำ ในขณะที่มีฝูงงูจับอยู่ตามตัวพวกเขา เมื่อน้ำตกลงมาถูกพวกเขา หล้าก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมา แต่มีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้นเล่า? เขาจะสามารถนั่งอยู่เช่นนั้นเป็นเวลากี่วัน? อย่างแน่นอนที่พวกเขาต้องมีการกระทำ ไม่มีใครสามารถที่จะกลายเป็นผู้สละละทิ้งการกระทำได้ เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมอาหาร ฯลฯ เพื่อตนเอง พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้สละละทิ้งการกระทำ สิ่งนี้ก็เป็นบทบาทของพวกเขาในละครด้วย ถ้าผู้คนเหล่านั้นของหนทางสันโดษไม่ได้คงอยู่ สภาพของบาร์ตจะเป็นเช่นไร? บาร์ตเคยบริสุทธิ์อันดับหนึ่ง ก่อนอื่นใดพ่อก็ได้สร้างความบริสุทธิ์ขึ้นมาซึ่งคงอยู่มาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรรอบอย่างแน่นอนที่เคยมีศาสนาเดียวและอาณาจักรเดียวในยุคทองที่เวลานี้ศาสนาเทพนั้นกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ลูกควรเขียนจดหมายที่ดีมากที่จะปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นมาได้: จงมาและประกาศสิทธิในโชคของอาณาจักรเทพของท่านอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้อย่างดีมาก เวลานี้ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเหตุใดคุณลักษณะจึงเรียกว่าเป็น “ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม” ทุกวันนี้ผู้คนมากมายก็ได้รับชื่อเช่นนั้น พวกเขาอยู่ในการแข่งขันกับกษณะ ลูกๆ รู้ว่าราชาที่ไม่บริสุทธิ์ไปอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาของราชาที่บริสุทธิ์และกัมศีระชะของตนลงอย่างไร พวกเขาไม่รู้สิ่งใด ลูก ๆ เข้าใจว่าเป็นผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ทั้งวงจรรอบอยู่ในสติปัญญาของลูกเวลานี้ ถึงแม้ว่าลูกจะจดจำได้มากเท่านี้ สภาพของลูกก็จะดีมาก อย่างไรก็ตาม มายาไม่ได้ปล่อยให้ลูกจดจำ เธอทำให้ลูกลืม ถ้าสภาพของลูกคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ ลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นเทพ ผู้คนมีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นภาพของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขเช่นนั้นในการที่ได้เห็นภาพราเดและกษณะหรือราม ฯลฯ เพราะได้มีการเขียนประเด็นที่เป็นความปั่นป่วนมากมายเกี่ยวกับศรัทธาในคัมภีร์ บาบานี้ได้กลายเป็นศรिनารายณ์ และได้อยู่อย่างมีความสุขอย่างมากจากการได้เห็นภาพของลักษมีและนารายณ์ ลูกๆ ควรที่จะเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกจะคงอยู่ในร่างเก่าของลูกเป็นเวลาแสนแค้นก่อนที่ลูกจะไปและกลายเป็นเจ้าชาย นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้อันนี้ความสุขควรที่จะผุดขึ้นอยู่ภายในลูก ลูกศึกษาเล่าเรียนมากเท่าใด ลูกจะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น ลูกจะประกาศสิทธิในสถานภาพใด ถ้าลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ? เพียงแค่มองดูสถานภาพของจักรพรรดิโลก สถานภาพของปวงประชาที่มั่งคั่งและสถานภาพของผู้รับใช้ มีวิชาเดียวเท่านั้น เป็นเพียงมานมานะบาฟและมาเดยจิบาฟ เป็นอัลฟาและเบต้า ความรู้และโยคะ บาบานี้ก็มีความสุขอย่างมากมาย ท่านได้พบกับอัลล่าห์แล้วและก็ได้ให้ทุกสิ่งแล้ว ท่านนั้นได้ถูกล็อตเตอร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก อะไรอื่นอีกเล่าที่ท่านนั้นต้องการ? ดังนั้น เหตุใดลูกจึงไม่มีความสุขนี้อยู่ภายในลูก ๆ ? เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: จงสร้างภาพ “ภาพทรานส์ไลท์ (translight)” เช่นนั้นสำหรับทุกคน เพื่อที่พวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขจากการที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้น ซึ่พบากำลังให้มรดกนี้แก่พวกเราผ่าน บราห์มา มนุษย์ไม่รู้สิ่งใด พวกเขามีสติปัญญาที่ตกต่ำอย่างสิ้นเชิง จากการมีสติปัญญาที่ตกต่ำเวลานี้ ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สะอาดและบริสุทธิ์ ลูกได้มาเพื่อที่จะล่วงรู้ทุกสิ่ง ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดอื่น ลูกได้รับอำนาจในการปกครองเหนือโลกด้วยการศึกษานี้ เหตุนี้เองพ่อจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ผู้คนเชื่อว่าท่านรู้ทุกสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม พ่อให้ความรู้ ครูก็สามารถที่จะเข้าใจว่าแต่ละคนศึกษาเล่าเรียนได้มากแค่ไหน ท่านไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่น ตลอดทั้งวันเพื่อที่จะเฝ้าดูถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสติปัญญาของแต่ละคน ความรู้ี้มหัศจรรย์อย่างมาก พ่อท่านเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และเป็นมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุข เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกจะไม่สามารถรับสมญาเหล่านั้นที่นั่น ลูกนั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างสมบูรณ์, 16 องศาเต็ม เต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรม นี่คือการสถานภาพที่สูงสุดของมนุษย์ ในปัจจุบันนี้ ลูกแต่ละคนมีสถานภาพของพระเจ้า ลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้และอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูก

ควรจะมีประสบการณ์ของความทุกข์อย่างมากมายเมื่อลูกได้เห็นภาพของลักษมีและนารายณ์ ขณะนี้พวกเราจะกลายเป็น นายของโลกละเช่นเดียวกับพวกเขา เป็นไปด้วยความรู้ที่ลูกได้รับคุณธรรมทั้งหมด ลูกอยู่อย่างสดชื่นด้วยการได้เห็น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ดังนั้น พ่อจึงพูดว่าทุกคนควรที่จะมีภาพของลักษมีและนารายณ์ ภาพนี้ได้เพิ่มพูนความรักในหัวใจของลูก ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกว่าลูกอยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของลูกในดินแดนของความตาย และลูกก็จะ กลายเป็นเช่นเดียวกันกับพวกเขาในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ สิ่งนี้ใช้กับลูกด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ดวงวิญญาณคือดวง วิญญาณสูงสุด ไม่เลย ความรู้ทั้งหมดนี้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูก เมื่อลูกอธิบายแก่ผู้อื่นจงบอกพวกเขา: พวกเรา ไม่ได้ร้องขอสิ่งใด มีลูก ๆ มากมายของพระชาติบราห์มา พวกเราทำงานรับใช้ด้วยจิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สินสมบัติของเรา พวกเราบราห์มินทำให้ยักยานี้ดำเนินไปด้วยรายได้ของเราเอง เราไม่สามารถใช้เงินทองของศูทรได้ มีลูก ๆ จำนวน มากมายนับไม่ถ้วน พวกเราแต่ละคนรู้ว่าพวกเราจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพมากเท่าที่เราได้อุทิศจิตใจ ร่างกาย และ ทรัพย์สินสมบัติของเราเพื่องานรับใช้ ลูกรู้ว่าเป็นเพราะบาปได้เพาะเมล็ดที่ทำนได้กลายเป็นนารายณ์ เงินนั้นจะไม่ มีประโยชน์ใด ๆ ที่นี้ ดังนั้น เหตุใดฉันจึงไม่ควรใช้เงินทองเพื่องานนี้เล่า ผู้ที่ได้อุทิศทุกสิ่งอดตายหรือ พวกเขาได้รับ การดูแลอย่างดีมาก บาบาก็ได้รับการดูแลอย่างดีมากด้วยเช่นกัน นี่คือนิพพานของชีพบบาผู้เดียวที่ทำให้ทั้งโลกกลายเป็น สวรรค์ ผู้เดียวนั้นคือนักเดินทางที่สวยงาม ดวงวิญญาณสูงสุดมาที่นี่เพื่อทำให้ทุกคนสวยงาม ท่านเปลี่ยนลูกจากที่น่า เกลียดให้สวยงาม ท่านคือเจ้าบ่าวที่สวยงามอย่างมาก ท่านมาและทำให้ทุกคนสวยงาม ลูกควรจะส่งเวรตนเองต่อท่าน ลูก ควรจะเฝ้าแต่จดจำท่าน เช่นที่ลูกไม่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้ แต่ลูกสามารถเข้าใจมันได้ ในท่านองเดียวกัน ลูก สามารถที่จะเข้าใจดวงวิญญาณสูงสุดได้ ดวงวิญญาณและผู้ที่สูงที่สุดเหมือนกันทุกประการในรูปลักษณะ เป็นเพียงจุด ที่ เหลือทั้งหมด คือความรู้ ประเด็นเหล่านี้คือประเด็นของความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ลูก ๆ ควรจะจดประเด็นต่างๆ เหล่านี้ลงไป ใน สติปัญญาของลูก สติปัญญาของลูกซึมซับความรู้ี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ หมอก็สามารถจดจำยา ต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่พวกเขาเริ่มศึกษาตำราของเขาในเวลานั้น หมอก็จะมีประเด็นของความรู้ นักกฎหมายเองก็จะมีประเด็น ต่าง ๆ ด้วย ลูกเองก็มีประเด็นของความรู้ี้ด้วยเช่นกัน มีหัวข้อมากมายที่ลูกจะสามารถอธิบายได้ ประเด็นใดก็ตาม สามารถนำคุณประโยชน์มาให้แก่ใครบางคนได้บ้างก็ถูกยิงด้วยลูกธนูด้วยประเด็นหนึ่งและผู้อื่นก็ด้วยประเด็นอื่น มี ประเด็นอยู่มากมาย ผู้ที่ซึมซับประเด็นเหล่านี้ได้อย่างดีมากก็จะสามารถทำงานรับใช้ที่ดีมาก ลูกเคยเป็นคนป่วยที่ป่วยมาก มาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ดวงวิญญาณได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น ศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไปผู้เดียวจึงได้ให้ยาแก่ลูก ท่านคือศัลยแพทย์เสมอ ท่านไม่เคยล้มป่วย คนอื่นล้มป่วย ศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไปมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในยุคนี้ และให้หัตถ์ของ “ มานมานะบาป ” แก่ลูก เป็นสิ่งที่ง่ายตายอย่างมาก เก็บภาพนี้ไว้ในกระเป๋าของลูกเสมอ บาบาคเคย กราบไหว้บูชานารายณ์มาก่อน ท่านได้เอาภาพของลักษมีออกไปจากรูปภาพนั้น และให้เหลือเพียงนารายณ์เท่านั้น ท่าน ได้เข้าใจว่า เวลาที่ท่านกำลังจะกลายเป็นผู้เดียวกันที่ท่านเคยกราบไหว้บูชาเขา ท่านได้ทิ้งลักษมี (เอาภาพของเธอออกไป จากรูป) เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าท่านจะไม่ได้กลายเป็นลักษมี ท่านไม่ชอบที่ลักษมีนวดเท้านารายณ์ในภาพนั้น เมื่อผู้ชายเห็น ภาพนี้เขาก็ขอให้ภรรยาของตนนวดเท้าให้เขาด้วย ลักษมีไม่ได้นวดเท้านารายณ์ที่นั่น ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไม่ได้คง อยู่ที่นั่น ระบบนี้เป็นของอาณาจักรราวัน ความรู้ทั้งหมดนั้นอยู่ในภาพนี้ มีตรีมูรติที่ด้านบนสุด มีความตะลึงงันอย่างใหญ่ หลวงในการจดจำความรู้ี้ตลอดทั้งวัน เวลาที่ท่านกำลังจะกลายเป็นสวรรค์ นี่คือนิพพานที่ดีมาก แต่กระนั้นก็ได้ เป็นที่รู้กันว่าเหตุใดสิ่งนั้นจึงไม่อยู่ในสติปัญญาของมนุษย์ ไฟจะประทุขึ้นด้วยกำลังแรง กองฟางต้องถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ อาณาจักรของราวันต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน บราห์มินที่บริสุทธิ์เป็นที่ต้องการสำหรับยักยานี้ นี่คือนิพพานที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด : ที่นำความบริสุทธิ์มาให้ทั่วทั้งโลก ถึงแม้ว่าบราห์มินเหล่านั้นจะเรียกตนเองว่าเป็นลูก ๆ ของบราห์มา พวกเขา ก็ถือกำเนิดมาจากกิเลส ลูก ๆ ของบราห์มาคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากที่บริสุทธิ์ ดังนั้น จงอธิบายสิ่งนี้แก่พวกเขา อัจชะ

ถึงลูก ๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูก ๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำให้สติปัญญาของลูกสะอาดและ ซึมซับความรู้ที่มหัศจรรย์นี้ ดังนั้น จงกลายเป็นนายของหาสมุทรแห่งความรู้เช่น เดียวกับพ่อ ซึมซับคุณธรรมต่าง ๆ ทั้งหมดผ่านความรู้ี้
2. เช่นที่บาปได้อุทิศร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสมบัติของท่านและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่องานรับใช้ ดังนั้น ลูกต้องใช้ทุกสิ่งเช่น เดียวกับพ่ออย่างมีค่าสำหรับงานรับใช้ของพระเจ้า เพื่อที่จะอยู่อย่างสดชื่นอย่างสม่ำเสมอ เก็บภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ประสงค์ของลูกไว้กับลูก

พร: ขอให้ลูกมีความสุขในหัวใจและทำตามพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอด้วยสภาพที่มั่นคงและสม่ำเสมอสำหรับลูกๆ ชีวิตของพ่อบราห์มาเป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องแม่นยำ ทุกวันนี้ผู้คนใส่คำถามทั้งหมดไว้ในคอมพิวเตอร์และได้รับคำตอบ ในทำนองเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่มีคำถามเกิดขึ้น แทนที่จะถามว่า "ทำไม?" หรือ "อะไร?" เพียงแค่ดูคอมพิวเตอร์ของชีวิตของพ่อบราห์มา คำถามของ "ทำไม" และ "อะไร" จะเปลี่ยนเป็น "ด้วยวิธีนี้" แทนที่จะเต็มไปด้วยคำถาม ลูกจะมีความสุขในหัวใจ การมีหัวใจที่เป็นสุข หมายถึง การทำตามพ่อด้วยสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคง

คติพจน์: ด้วยพลังของสำนักที่เป็นดวงวิญญาณของลูก จงมีประสบการณ์ของสุขภาพที่ดีเสมอ

***** โอม ขานติ *****

หมายเหตุพิเศษ: ลูก ๆ บราห์มินทุกคน ขณะทำโยคะทาปาเซียในถ้ำของการเข้าสู่ภายในตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม จงรับใช้โลกด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังของลูก ด้วยการให้สะเกษแก่โลก ด้วยจุดมุ่งหมายนี้ สัญญาที่ละเอียดอ่อนที่ส่งมาในจดหมายข่าวของเดือนนี้จะถูกเขียนไว้ในตอนท้ายของมุรลิต์แต่ละบทตลอดทั้งเดือน ในขณะที่ไตร่ตรองประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ ให้กลับมามีประสบการณ์ในการรับใช้ด้วยจิตใจของลูก

ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะเกษ

ลูกๆ ผู้นำสาส์นของความสงบ ควรพิจารณาตัวเองว่าเป็นผู้นำสาส์นของความสงบ ขณะที่กำลัง เดิน และเคลื่อนไหว ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน ผู้ที่เป็นตัวของความสงบ และมั่นคงในรูปที่เต็มไปด้วยพลังจะแผ่แต่ให้สะเกษ ของความสงบ และพลังแก่ผู้อื่น